

Số: /BC-UBND

Tân Văn, ngày tháng 3 năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

#### Phần thứ nhất

### KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN VĂN

#### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

##### 1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.

Xã Tân Văn là một xã nằm ở phía Nam của huyện Bình Gia, cách trung tâm huyện 10 km. Phía Bắc giáp: TT Bình Gia, huyện Bình Gia; Phía Đông giáp: Xã Hồng Thái huyện Bình Gia; Phía Nam giáp: Xã Lương Năng, huyện Văn Quan; Phía Tây giáp: Xã Bắc Quỳnh xã Hưng Vũ huyện Bắc Sơn; Tổng diện tích tự nhiên của xã Tân Văn 3.988,09 ha. Trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 499,62 ha chiếm 12,53% (Diện tích đất trồng lúa 210,51 ha chiếm 5,28%; diện tích đất trồng cây hàng năm khác 213,25 ha chiếm 5,35%) đất lâm nghiệp 1.609,86 ha).

##### \* Cơ sở hạ tầng, dân cư

Trong những năm qua được sự quan tâm đầu tư của nhà nước cùng với sự nỗ lực của nhân dân, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang (trụ sở UBND xã, nhà văn hóa xã, nhà văn hóa các thôn, trạm y tế, trường học, đường giao thông, các công trình thủy lợi .v.v), cơ bản được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu, vật chất tinh thần của nhân dân góp phần tích cực trong việc vận động nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Toàn xã có 12 thôn với 1.084 hộ, dân số 4796 người, có 4 dân tộc: Tày, Nùng, kinh, Dao cùng nhau chung sống, trong độ tuổi lao động 1.923/2.941 người chiếm 65,38%. Đời sống nhân dân chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp chiếm 96,1%, số hộ phi nông nghiệp có 3,9%.

## **2. Thuận lợi**

- Trong năm qua dưới sự lãnh đạo của Huyện Ủy, UBND huyện, sự nỗ lực của chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, nhân dân trên địa xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực như; phát triển kinh tế - xã hội có bước tiến triển, chính trị ổn định, trật tự an toàn được giữ vững, Quốc phòng an ninh luôn được đảm bảo, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ.

- Được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trên địa bàn xã chung tay xây dựng nông thôn mới.

- Có đường quốc lộ 1B đi qua trên địa bàn xã (9/12 thôn bản) đó là cơ sở để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã.

## **3. Khó khăn**

- Kinh tế trong nhân dân phát triển không đồng đều, điều kiện kinh tế của một số hộ dân phát triển chậm nên khó khăn trong việc huy động nguồn lực đóng góp của nhân dân còn hạn chế.

- Trình độ dân trí chưa đồng đều, một số ít cán bộ đảng viên chưa hiểu rõ về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nên việc lãnh đạo, chỉ đạo còn gặp nhiều khó khăn.

- Do xuất phát điểm thấp về phát triển kinh tế, xã hội so với mặt bằng chung của huyện, của tỉnh; điều kiện của các hộ trên địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn, chưa mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, chưa có điều kiện đóng góp về sức người và tiền của để chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO**

### **1. Công tác chỉ đạo, điều hành**

- Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên như Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 08/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025 và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh, của Huyện . Căn cứ vào hệ thống văn bản, chính sách thực hiện Chương trình xây dựng NTM của địa phương, sự lãnh, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các cấp Ban thường vụ Đảng ủy xã đã chủ động chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM theo các bước, trình tự cụ thể như ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM, thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động cụ thể, phân công các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành, các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức chuyên môn phụ trách và hướng dẫn, chỉ đạo các thôn tổ chức thực hiện. Xây dựng Đề án, kế hoạch từng năm và triển khai đến các đơn vị để thực hiện.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã đã cụ thể bằng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch, lồng ghép các nguồn vốn, dự án hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, kêu gọi sự đầu tư hỗ trợ của các doanh nghiệp để thực hiện các dự án, công trình kinh tế - xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề, dịch vụ... Đồng thời kêu gọi sự tham gia đóng góp của nhân dân, theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai. Thường xuyên giao ban để nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng, khó khăn của nhân dân để kịp thời có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

## **2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn**

a) *Công tác truyền thông*: Ban quản lý xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu theo các nội dung của quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2022, tại địa bàn 12 thôn thu hút trên 2.325 lượt người tham gia; Các tổ phụ trách xây dựng NTM kết hợp Ban phát triển các thôn trực tiếp đến vận động các hộ gia đình chưa đạt tiêu chí nhà ở và môi trường để người dân tham gia thực hiện.

b) *Công tác đào tạo, tập huấn*: Công tác đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia chương trình NTM đã được BCD, Ban quản lý xây dựng NTM xã quan tâm triển khai, tổ chức thực hiện cụ thể: Ủy ban nhân dân xã đã mở hội nghị quân dân chính để phổ biến quán triệt nội dung các Quyết định, kế hoạch và Hướng dẫn của thủ tướng chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện về xây dựng nông thôn mới nâng cao đến toàn thể cán bộ công chức xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn. Ban chỉ đạo, Ban quản lý, trưởng ban phát triển thôn tham gia các lớp tập huấn được 01 lớp tập huấn tại nhà văn hóa xã tập huấn bồi dưỡng cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao với số người tham dự 80 người tỉnh và huyện tổ chức. Ngoài ra thành viên Ban quản lý, ban phát triển thôn được tham gia các lớp tập huấn tại tỉnh, huyện 07 lớp/38 lượt người tham dự tập huấn về công tác môi trường và phòng chống thiên tai, tập huấn chỉ tiêu thu nhập, công tác hướng dẫn thành lập HTX, thành lập tổ khuyến nông cộng đồng, và công tác ATTP về lĩnh vực ngành nông lâm, thủy sản.

## **3. Công tác lập đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao**

Để có cơ sở triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, Đảng bộ, chính quyền xã nhận thức được tầm quan trọng của công tác quy hoạch xây dựng Đề án xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao là tiền đề, cơ sở triển khai các nội dung tiếp theo đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Tân Văn đã huy động được sự tham gia tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị, trong đó cấp ủy Đảng, chính quyền đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, người dân đóng vai trò chủ thể cùng với các tổ chức chính trị-xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao Hiện nay đã có quy hoạch chung tại Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày

15/11/2023 của UBND huyện Bình Gia về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030, tỷ lệ 1/10.000

#### **4. Về xây dựng cơ bản**

Giao thông: Xã Tân Văn có 4 tuyến đường xã (Nà Quân - Bản Nặng; Kéo Coong - Nà Dài; Kéo Coong - Nà Quân; Kéo Coong - Lân Khinh) có tổng chiều dài 10,1 km đã bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải đạt 100%, đảm bảo thoát nước tốt; hàng năm được duy tu bảo dưỡng theo quy định đạt 100%, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp; có biển chỉ dẫn, có hệ thống cảnh báo an toàn giao thông theo quy định; có hệ thống chiếu sáng trên tuyến; có trồng cây xanh, trồng hoa, đạt 100% đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Toàn xã có 4 tuyến đường trục thôn với tổng chiều dài 1,57 km, chiều rộng nền đường từ 2,8-4 m, mặt đường từ 2-3m, đã bê tông xi măng được 1,57 km đạt 100%. Do điều kiện về địa hình cũng như sự eo hẹp về diện tích nên các tuyến đường hầu như không có rãnh thoát nước, nước được thoát tự nhiên chảy theo dọc đường hoặc sang hai bên đường, không có đoạn đường lầy lội vào mùa mưa bão. Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản tối thiểu đạt đường cấp C (nền đường rộng 4m; mặt đường 2m), tuy nhiên do khó khăn về địa hình, một số tuyến được xây dựng trước năm 2013 khi chưa có hướng dẫn về quy mô, cấp đường theo chỉ tiêu NTM, nên một số tuyến có bề rộng phần nền chưa đảm bảo tối thiểu 4m nhưng mặt đường đều đạt tối thiểu là 2m. Các tuyến đường đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại được thuận lợi cho người dân trên địa bàn xã.

Đường ngõ, xóm là 54,488 km, trong đó đã cứng hóa được 46,936 km đạt 86,16%, số km đường chưa cứng hóa là 7,542 km chiếm 13,84%. Có 22 tuyến/25 tuyến đã xây dựng được hệ thống điện chiếu sáng tại khu dân cư tập trung đạt 88%. Các tuyến đường làng, ngõ xóm đều đảm bảo mặt đường sạch và không lầy lội vào mùa mưa, bề rộng mặt đường đạt từ 1,2 - 3m.

**5. Điện:** Hiện tại trên địa bàn toàn xã đã có 12/12 thôn được sử dụng nguồn điện lưới Quốc gia từ nhiều năm qua và hoạt động của hệ thống điện được đảm bảo theo quy định của ngành. Hiện nay trên địa bàn xã có tổng số hộ là: 1084 hộ, số hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn là 1084/1084 hộ, đạt tỷ lệ 100%.

**6. Về thủy lợi:** Trên địa bàn xã Tân Văn có tổng cộng 17 công trình (trong đó có: 05 hồ chứa, 05 đập dâng với hệ thống kênh mương dài 11,26 km, hiện nay đã kiên cố được 10,46 km đạt tỷ lệ 92,9%. Tổng số diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn xã là 541,13 ha, trong đó có 101ha trong phạm vi tưới thiết kế của công trình thủy lợi, thực tế hiện nay các công trình thủy lợi đảm bảo phục vụ tưới tiêu chủ động cho 93,0 ha đất nông nghiệp của xã, đạt tỷ lệ 92% (thực tế/thiết kế).

Xã có 01 mô hình áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước nhỏ giọt trong sản xuất phát triển các loại cây trồng có giá trị cao phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới với tổng diện tích 0,23 ha cho cây nho Hạ đen đạt 36,5%.

Đã thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào các Quy hoạch: sử dụng đất; phát triển dân sinh - Kinh tế - Xã hội - Môi trường; phát triển các khu dân cư và chỉnh trang các khu dân cư hiện có, đảm bảo phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ. Có 100% cơ sở hạ tầng được xây dựng mới trên địa bàn xã phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn trước thiên tai đã được ban hành hoặc được lồng ghép nội dung an toàn trước thiên tai.

**7. Văn hóa:** Nhà Văn hóa xã đã được đầu tư xây dựng tại thôn Nà Vước, trên diện tích đất quy hoạch nhà văn hóa 1.527,6m<sup>2</sup>, có đủ 150 chỗ ngồi đảm bảo diện tích theo đúng quy định, Quy hoạch sân thể thao tại các thửa đất số 118;120;130;131 tổng diện tích 4.451m<sup>2</sup>, tờ bản đồ số 30, bản đồ địa chính xã Tân Văn, tỷ lệ 1/1000 đảm bảo đạt theo yêu cầu của tiêu chí. Tỷ lệ thôn có nhà văn hoá và khu thể thao thôn đạt quy định 100%, đã được đầu tư mua sắm các trang thiết bị như tăng âm, loa, bàn ghế và tivi....

**8. Giáo Dục:** Trên địa bàn xã hiện có 4 đơn vị trường học gồm 01 trường mầm non, 02 trường tiểu học và 01 trường THCS. Với sự quan tâm, đầu tư của nhà nước trong những năm vừa qua đã tạo ra những chuyển biến rất lớn về cơ sở vật chất của các trường học. Từ việc chưa có đủ các phòng học, đến nay các trường đã được đầu tư xây dựng mới khang trang, đảm bảo có đầy đủ các phòng học, các phòng chức năng, đảm bảo diện tích theo quy định, cảnh quan nhà trường đảm bảo sạch, đẹp và thoáng mát, riêng Trường Trung học cơ sở xã đạt chuẩn Quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công tác giáo dục đã được chính quyền thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong giáo dục, đầu tư sửa chữa trường lớp, mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học của các trường, phong trào xã hội hoá giáo dục, công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập ngày càng đi vào chiều sâu.

**9. Y tế:** Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở tuyến y tế cơ sở được quan tâm, các chương trình vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, chương trình y tế Quốc gia tiêm chủng mở rộng và công tác tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, được tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả. Công tác khám, điều trị tại trạm y tế được đảm bảo. Tổng dân số trên địa bàn xã Tân Văn: 4.124 người (Số liệu do Chi cục Thống kê huyện Bình Gia thông báo tại thời điểm tháng 10 năm 2023); Tỷ lệ người dân tham gia BHYT: 4076/4124 chiếm 98,83%; Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) 4056/4124 = 98,3%; Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) 1992/4684 = 42,5%; Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử 3492/4124 = 84,6% .

**10. Môi trường:** Xác định tiêu chí môi trường là tiêu chí khó thực hiện trong bộ tiêu chí xây dựng NTM nên ngay từ khi bắt đầu triển khai chương trình, BCD, BQL, Ban phát triển thôn đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân về công tác bảo vệ môi trường. Đặc biệt là đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi tư tưởng, thói quen, tập quán của Nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường sống từ những việc làm nhỏ nhất.

Công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn trong những năm gần đây đã có những thay đổi rõ rệt. Ý thức của người dân đã được nâng cao hơn, công tác vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng cảnh quan xanh- sạch- đẹp, tạo cảnh quan tại hộ gia đình được quan tâm thực hiện thường xuyên tạo thành thói quen, nếp sống thường ngày. Chuồng trại chăn nuôi, nhà tắm, nhà tiêu được cải tạo nâng cấp và thương xuyên được quét dọn vệ sinh sạch sẽ. Vấn đề an toàn thực phẩm ngày càng được quan tâm và quản lý chặt chẽ. 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm.

### **11. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn**

Xã nằm gần trung tâm thị trấn Bình Gia, mọi hoạt động giao thương, mua bán của người dân trên địa bàn đều được diễn ra tại chợ huyện vì vậy xã không có quy hoạch xây dựng chợ. Trên địa bàn xã không có chợ hay các siêu thị nhưng cũng đã có các cửa hàng bán lẻ đảm bảo phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu phục vụ Nhân dân, qua tổng hợp đến nay trên địa bàn có tổng số 69 hộ kinh doanh cá thể. Trong đó có 08 hộ kinh doanh với quy mô tương đối lớn với diện tích kinh doanh từ 50 m<sup>2</sup> đến 100 m<sup>2</sup> có đầy đủ các loại mặt hàng (Điện máy, đồ gia dụng, thức ăn giá súc, vật tư phân bón, bánh kẹo, thực phẩm đồ gia dụng...). Hàng năm UBND xã đều xây dựng kế hoạch bảo đảm ATTP và thành lập đoàn kiểm tra ATTP tại các cơ sở kinh doanh trong dịp Tết Nguyên đán; tháng hành động vì an toàn thực phẩm; dịp tết trung thu.... Tuyên truyền về ATTP bằng các hình thức như treo băng zôn, tuyên truyền trên loa phóng thanh. Có bảng hiệu thể hiện tên cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp, địa chỉ và số điện thoại liên hệ với đại diện tổ chức quản lý; Có thời gian mở cửa phù hợp cho việc mua sắm hàng ngày của người dân; Có bố trí quầy hoặc khu vực phù hợp để trưng bày hoặc bán hàng hóa nông sản của địa phương; Công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, đảm bảo các yêu cầu: an toàn, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, thuận tiện cho khách hàng; Có trang thiết bị cần thiết (tủ đông, tủ mát, kệ, giá...) để bảo quản hàng hóa và đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng.

### **12. Công tác phát triển nâng cao thu nhập cho người dân.**

Xã có Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Kéo Coong được thành lập năm 2018, với 12 thành viên là lao động thường xuyên với ngành nghề kinh doanh chính là chăn nuôi, trồng cây ăn quả đi vào hoạt động cho đến nay mục đích chủ yếu của Hợp tác xã là hỗ trợ tạo điều kiện cho các thành viên trong hợp tác xã phát triển

nông nghiệp và chăn nuôi đạt được kết quả cao, kết hợp với liên kết bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho Nhân dân trên địa bàn. Hợp tác đã trồng được 13 ha cây ăn quả và Lâm Nghiệp để phục vụ chế biến sản phẩm cho Hợp Tác xã, sản phẩm chính là Hôi, Hạt Mắc Ca và Trâu, bò thương phẩm. Hợp tác xã đã có Hợp đồng Bao tiêu sản phẩm với Công ty giống cây trồng miền bắc về cung cấp giống và sản phẩm hạt Mắc ca. Báo cáo tài chính hàng năm được thực hiện theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

+ Tổng doanh thu năm 2022 là 398.000.000 đồng. Trong đó doanh thu về chăn nuôi gia súc (trâu, bò thịt) là 48.000.000 đồng; Bán quả Mắc Ca bóc vỏ là 100.000.000 đồng; Bán hoa Hôi tươi, khô là 135.000.000 đồng.

+ Tổng doanh thu ước thực hiện năm 2023 là 899.000.000 đồng. Trong đó doanh thu về chăn nuôi gia súc (trâu, bò thịt) là 137.000.000 đồng; Bán quả Mắc ca là 253.000.000 đồng; Bán hoa hôi tươi, khô là 352.000.000 đồng;

+ Tổ hợp tác Hợp trồng thanh long ruột trắng, ruột đỏ Bình Gia có trụ sở tại xã Tân Văn được UBND tỉnh Lạng Sơn chứng nhận sản phẩm; Sản phẩm quả thanh long ruột trắng và ruột đỏ là sản phẩm OCOP ba sao. Có mô hình liên kết trồng thanh long giữa Tổ hợp tác với thành viên trong tổ hợp tác. Quả Thanh long thành phẩm được chăm sóc theo quy trình VietGap và chất lượng thống nhất giữa các bên tham gia liên kết. Kết quả mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sau khi trừ đi các chi phí thực hiện lợi nhuận trung bình/năm đạt 133.000.000 đồng. Bên cạnh đó Tổ Hợp tác còn tạo công ăn việc làm cho lao động tại địa phương. Từng bước tạo tư duy sản xuất mới cho người dân, mang lại thu nhập cao hơn so với trồng cây khác trên địa bàn; tạo ra sản phẩm có thương hiệu và chất lượng, từ đó tạo nên hiệu ứng, sức lan tỏa để phát triển và nhân rộng mô hình cho địa phương.

+ Có sản phẩm là Nho Hạ Đen, Hoa hôi khô, Bánh củ chuối bà Hằng, Thạch Đen sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn để giao dịch, ngoài ra còn đăng lên bán trên Zalo, Facebook.

+ Ngoài ra đầu năm 2023 trên địa bàn xã có thêm Hợp tác xã Phụ Nữ thôn Nà Pái, có 11 thành viên tham gia.

Kết quả nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người của toàn xã năm 2023 là 51,08 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,95%, cận nghèo giảm còn 4,98%.

## **12. Xây dựng hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật**

Đội ngũ cán bộ, công chức xã ngày càng được chuẩn hóa, được đào tạo bồi dưỡng đầy đủ về các kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế- xã hội chuyên sâu nhằm phục tốt hơn cho quá trình công tác.

Đảng bộ, và các tổ chức đoàn thể chính trị của xã luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó. Đảm bảo giữ vững các danh hiệu vững mạnh qua các năm. Việc cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ công, công tác phổ biến và nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân ngày càng được quan tâm và triển khai thực hiện. Thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến đạt 97,38% (1.750 hồ sơ/1.797 hồ sơ). Thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến mức độ 3 mức độ 4. Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Niêm yết, công khai đầy đủ quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc cấp xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Thực hiện tiếp nhận và xử lý đầy đủ hồ sơ TTHC phát sinh trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Trong 03 năm (2020, 2021, 2022) và năm 2023 cơ quan phân loại trong giải quyết thủ tục hành chính đạt loại Tốt trở lên. UBND xã luôn chỉ đạo công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính đúng thời hạn, quy trình quy định.

### **13. Về quốc phòng và an ninh**

Xây dựng được đội ngũ dân quân trên địa bàn xã theo quy định, đảm bảo về chất lượng, số lượng, luôn đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định. Đẩy mạnh đấu tranh, vận động, tuyên truyền nhằm đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự xã hội. Hằng năm thực hiện tốt các công tác liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, đảm bảo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Về trật tự, an ninh được giữ vững, không có các vụ trong án, các tệ nạn xã hội được kiểm chế.

### **14. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.**

Tổng kinh phí đã thực hiện: 13.750.248.273 đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư trực tiếp cho Chương trình: 1.100.000.000 đồng,

Trong đó: + Đầu tư cho quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030: 99.420.000 đồng

+ Đầu tư cơ sở hạ tầng: 11.275.912.673 đồng

+ Hỗ trợ phát triển sản xuất: 1.244.000.000 đồng. *(nguồn vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023 thực hiện).*

- Nhân dân đóng góp (gồm tiền mặt và ngày công): 309.156.000 đồng.

Trong đó: huy động nhân dân, cán bộ công chức xã đóng góp bằng tiền mặt được: 21.446.000 đồng.

- Vốn tín dụng: 18.224.000.000 đồng.

## **Phần thứ hai**



# **ĐÁNH GIÁ CHUNG NHỮNG MẶT LÀM ĐƯỢC, NHỮNG TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

## **I. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Những mặt đã làm được**

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự quan tâm hướng dẫn của các phòng ban chuyên môn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã và đặc biệt là sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của người dân. Với những nội dung đã triển khai và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn, chương trình đã đem lại những kết quả tích cực cho sự phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa - xã hội cho xã Tân Văn.

Nhận thức của hệ thống chính trị, của người dân trên địa bàn về xây dựng nông thôn mới nâng cao đã được nâng lên một cách rõ rệt từ đó tạo sự đồng thuận của người dân trong việc tham gia vào xây dựng nông thôn mới nâng cao đã và đang làm thay đổi bộ mặt của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, cảnh quan môi trường được chỉnh trang, vệ sinh môi trường được cải thiện không còn tình trạng vứt rác thải bừa bãi, diện mạo của xã đã dần thay đổi tích cực hơn, cơ sở hạ tầng ngày một được khang trang từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giao lưu, phát triển kinh tế, văn hóa, các nhu cầu thiết yếu về văn hóa, giáo dục, y tế của người dân được đảm bảo. Sản xuất ngày càng phát triển, an ninh, trật tự được giữ vững, cảnh quan môi trường đang dần thay đổi tích cực.

### **2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân**

- Công tác chỉ đạo, lãnh đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao còn lung túng, chưa kịp thời trong công tác chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các nội dung trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao;

- Xây dựng nông thôn mới là chương trình tổng hợp, toàn diện, khối lượng công việc thực hiện nhiều. Các thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã có phần còn hạn chế về năng lực, việc nắm bắt nội dung của các tiêu chí còn chung chung vì vậy đã ảnh hưởng không ít tới tiến độ thực hiện;

- Điểm xuất phát thấp, cơ sở hạ tầng chủ yếu mới được đầu tư xây dựng vì vậy những lợi ích thiết thực mà các công trình đem đến cho người dân chưa thực sự nhiều; các tiêu chí tuy đã đạt nhưng vẫn còn ở mức thấp;

- Các hình thức tổ chức sản xuất phát triển chưa nhiều, chất lượng hoạt động nông nghiệp còn thấp so với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nguồn lao động tuy trẻ và dồi dào nhưng trình độ chưa cao;

- Việc xây dựng và lựa chọn để phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân còn nhiều lúng túng, các mô hình lựa chọn chưa thực sự mang tính tập trung mà còn dàn trải, nhỏ lẻ;

- Điều kiện kinh tế, thu nhập của nhân dân còn khó khăn nên việc huy động các nguồn lực tài chính hạn chế;

- Một số bộ phận nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, nội dung của chương trình MTQG xây dựng NTM nâng cao, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước.

### **3. Bài học kinh nghiệm**

Cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phát huy tính chủ động và sáng tạo của người dân. Nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, thực sự quan tâm tới lợi ích thiết thực của nhân dân trong việc quyết định lựa chọn nội dung để triển khai thực hiện.

Phải có cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện và yêu cầu bức thiết của người dân ở địa phương; phát huy cao các nguồn lực tại chỗ; lồng ghép các chương trình, dự án; lựa chọn, tập trung hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên tạo ra sự chuyển biến thực tế trên diện rộng, tạo niềm tin vào Chương trình. Có giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng để động viên kịp thời các thôn làm tốt, các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho Chương trình.

Cần có sự tập trung chỉ đạo cụ thể, liên tục, đồng bộ và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Các thành viên được phân công phụ trách phải nhận thức rõ vị trí, trách nhiệm của mình. Đặc biệt phải phát huy được vai trò của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

Các thành viên trong ban chỉ đạo, ban quản lý, cán bộ, công chức xã phải nắm vững các nội dung triển khai trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao từ đó nghiêm túc thực hiện và triển khai tới người dân trên địa bàn.

## **II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO**

### **1. Quan điểm**

- Xây dựng nông thôn mới nâng cao là một chủ trương lớn, là sự nghiệp của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn, với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, phải kiên trì, bền bỉ, sáng tạo, quyết tâm cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện;

- Xây dựng nông thôn mới nâng cao là cuộc vận động rộng rãi, thu hút các nguồn lực trong toàn xã hội cùng tham gia. Trong đó cấp ủy đảng và chính quyền đóng vai trò lãnh đạo, điều hành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, nhân dân là chủ thể, nông thôn là địa bàn và nhà nước giữ vai trò hỗ trợ, định hướng;

- Xây dựng nông thôn mới nâng cao cần được tiến hành đồng loạt ở tất cả các lĩnh vực, các thôn trên địa bàn xã; thực hiện lồng ghép chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án, các phòng trào, các cuộc vận động.

## **2. Mục tiêu**

Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong những năm tiếp theo với mục tiêu nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, từng bước phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

## **3. Giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao**

### *a) Phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội*

Đảm bảo giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Với các nội dung thực hiện cụ thể như sau:

- Tiếp tục nâng cấp các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm nâng tỷ lệ và chất lượng các cầu, tuyến đường được bê tông hóa trên địa bàn.

- Đẩy mạnh công tác quản lý và duy tu sửa hệ thống hồ đập, nạo vét và kiên cố hóa các tuyến mương; Thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hằng năm;

- Phối hợp với ngành điện quản lý các hệ thống điện được đầu tư, đảm bảo vận hành an toàn, sử dụng tiết kiệm điện.

- Giữ vững và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia, đảm bảo đạt chuẩn về cơ sở vật chất cho các trường Mầm non, trường Tiểu học, trường THCS. Không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học của các trường;

- Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, sửa chữa nâng cấp nhà Văn Hóa xã, nhà Văn Hóa các thôn; hoàn thiện khu thể thao xã, các thôn;

- Nâng cao tỷ lệ các hộ gia đình có nhà đạt chuẩn và chất lượng nhà ở trên địa bàn;

### *b) Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân:*

Đảm bảo giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí số 10 trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM nâng cao. Triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào trong sản xuất nông; tiếp tục thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn; Khuyến khích phát triển, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực tại địa phương.

*c) Giảm nghèo và an sinh xã hội:* Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo kế hoạch.

*d) Phát triển giáo dục:* Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo không để xảy ra tình trạng trẻ em không được đến trường, bỏ học giữa chừng.

*e) Phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân nông thôn:*

Tiếp tục nâng cao chất lượng y tế tại cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia mua bảo hiểm y tế, giảm tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng thấp còi.

*g) Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn:*

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tích cực xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh; đảm bảo giữ vững và nâng cao chất lượng về văn hóa.

*h) Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường:*

Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn và xây dựng cảnh quan tại các hộ gia đình, khu dân cư xanh - sạch - đẹp, không thực hiện các hoạt động gây suy giảm chất lượng, ô nhiễm môi trường. Khuyến khích, vận động người dân trong việc áp dụng các biện pháp khoa học công nghệ trong việc thu gom và xử lý các chất thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi như: xây dựng các hầm biogas, sử dụng các lớp đệm sinh học, thu gom và xử lý rác thải đúng cách. Quản lý chặt chẽ và yêu cầu các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã đảm bảo thực hiện đúng các thủ tục, quy định của pháp luật về tất cả các mặt đặc biệt là các quy định về an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

*i) Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công, bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân:*

Nâng cao chất lượng về trình độ chuyên môn cũng như các kỹ năng, kiến thức lý luận chính trị, quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức xã; Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới theo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; Cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; Thực hiện tốt công tác phổ biến pháp luật, bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chuyên môn và phân công nhiệm vụ của cấp trên trong lĩnh vực an ninh quốc phòng; Kiểm chế, không để phát sinh các tệ nạn xã hội trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự được giữ vững.

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023 của xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn./

***Nơi nhận:***

- Thành phần dự buổi lễ;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VP, NL.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Kim Hữu**

